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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร

จัสมิน อินเตอร์เนชัน่แนล เลขที ่200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานกรรมการ 

2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ 

   กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
5.  ดร.คาล จามรมาน กรรมการอิสระ 

6. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร 
7. นายปลื้มใจ สินอากร กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8.  นายสมบุญ พัชรโสภาคย์  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหาร 

9. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

10.นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

11. นายซังโด ล ี กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 1 

12. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 2 

13. นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน และเลขานุการบริษัท 

14.นายฉัตรไชย อาณาวรรณ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการการเงิน 

15. นายพิสิษฐ เดชไชยยาศักด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมาย  จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ จ ากัด  

16. นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากัด  
17. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีกรรมการท้ังสิ้นจ านวน 10 ท่าน กรรมการท้ัง 10 ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  คิด

เป็นร้อยละ 100 ของกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม 

 

เริ่มการประชุม 

นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการองค์กร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”/ “JAS”) 

ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึง

เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง

มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
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ส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ซ่ึงผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  และ

สังคมแล้ว 
 

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

   ท่ีประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนน
เสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ และท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง  ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถแบ่งแยกการออกเสียง

ลงคะแนนได้  
 

ส าหรับวาระท่ี 5 เรื่อง “พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ส าหรับปี 2566” นั้น ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 13 ซ่ึงระบุว่า “เว้นแต่ท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 17 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการ 

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด” 

 

เม่ือ เม่ือบริษัทฯ ได้น าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแก่ที่ประชุมแล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติ โดยในกรณี

ท่ีมีค าถามและไม่ได้ตอบในท่ีประชุม บริษัทฯ จะตอบค าถามไว้ในรายงานการประชุม  
 

อนึ่ง ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ

บริษัท รวมถึงไม่มีผู้ส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ  ก่อนวันประชุม  ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดแ้จ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น

ได้รับทราบแล้วเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566   
 

บริษัทฯ ก าหนดเวลาส าหรับการลงคะแนนเสียงไว้ท่ี 2 นาที และจะแจง้ผลคะแนนต่อที่ประชุม ภายหลังจากท่ีการนับคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระเสร็จสิ้นลง  

 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม

ในวาระนั้น ๆ รวมถึงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระท่ีเหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็น

การตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 
 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วย เพ่ือดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมท้ังท าหน้าท่ีเป็น

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย 

 

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีถามค าถาม หรือแสดง

ความคิดเห็นท่ีไม่สุภาพ หรือหม่ินประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการ

ประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นๆ   
 

ภาย หลังจากท่ีผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การถามค าถาม และการแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาวาระ

การประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผู้ด าเนินการประชุมจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104    ซ่ึงก าหนดไว้ว่า    “ประธานกรรมการเป็นประธาน 

ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น”  ซ่ึง ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา  เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”)  ในครั้งนี้ 

   
ล าดับต่อไป ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งจ านวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้  

 
“ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 82 ราย จากจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  

41,318 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1985 ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด โดยแบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 22 ราย และรับมอบฉันทะ 60 ราย  

นับจ านวนหุ้นได้ 4,990,548,795 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 8,592,816,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

58.0781 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จ านวนหุ้นท่ีเข้าประชุมในวันนี้ จึงครบเป็นองค์

ประชุม ตามข้อบังคับข้อท่ี 30 ของบริษัทฯ” 
 

จากนั้น ได้ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้  
 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี 2565 (“แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565”) ในรูปแบบ QR Code ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ  

จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ  

 

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน สรุปรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

จัสมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่ม JAS”/ “กลุ่มบริษัทฯ”) ในรอบปี 2565 ให้ท่ีประชุมทราบ 

 

นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

บริษัทฯ ในปี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565 หัวข้อ “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมี

สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

รายได้ 
ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 20,305 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับปี 2564 โดยรายได้ในปี 2565

ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ จ านวน 19,700 ล้านบาท รายไดจ้ากการกลับรายการหนี้สินของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

จ ากัด (มหาชน) (“TTTBB”/ “3BB”) จ านวน 81 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จ านวน 524 ล้านบาท (ในจ านวนนี้เป็นรายได้ค่าบริหาร

ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง จ านวน 413 ล้านบาท และก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนสุทธิจ านวน 33 ลา้นบาท)  

 

รายได้จากการขายและการบริการ 
ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จ านวน 19,700 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 399 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2  

เม่ือเทียบกับปี 2564  ท้ังนี้ รายได้จากการขายและบริการในปี 2565 ร้อยละ 91.5 มาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ

อินเทอร์เน็ตทีวี ในขณะท่ีร้อยละ 8 มาจากกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี โซลูชั่น 

 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี ในปี 2565 อยู่ท่ี 18,028 ล้านบาท ค่อนข้างทรงตัว เม่ือเทียบ

กับปี 2564 โดยลดลง 5 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 0.03 ท้ังนี้  จ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการ 3BB ณ สิ้นปี 2565 มีจ านวน 3.66 ล้านราย 

เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากจ านวน 3.65 ล้านราย ณ สิ้นปี 2564 (จ านวนลูกค้า 3BB ณ สิ้นปี 2565 เม่ือหักจ านวน ผู้ใช้บริการภาคองค์กร ลูกค้า 

WiFi กลุ่ม Barter กลุ่มท่ีใช้ในกิจการภายใน กลุ่มบริการเสริมอื่น และกลุ่มลูกค้าท่ีมีหนี้ค้างออก จะมียอดผู้ใช้บริการส าหรับลูกค้าท่ัวไป 

ในส่วนท่ีเป็น Fixed broadband และสามารถเก็บเงินได้ ประมาณ 2.34 ล้านราย) 

 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีโซลูชั่น ในปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ท่ี 1,533 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 402 

ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36 เม่ือเทียบกับปี 2564 ซ่ึงเป็นผลจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น ท้ังในส่วนของรายได้จากการให้บริการวงจรเช่า 

ในประเทศและระหว่างประเทศ และในส่วนธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์  
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ส าหรับรายไดอ้ื่นๆ ในปี 2565 อยู่ท่ี 139 ล้านบาท ซ่ึงค่อนข้างทรงตัว เม่ือเทียบกับปี 2564  

 

ค่าใช้จ่าย 
ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ท่ี 19,599 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปี 2564 โดยประกอบด้วย 

 ต้นทุนขายและบริการ จ านวน 14,606 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับปี 2564 โดยต้นทุนหลักประกอบด้วย 

- ค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสง (OFC) ตามสัญญาเช่ากับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”)  

- ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์  

และ 

- ต้นทุนการให้บริการวงจรเช่าในประเทศและระหว่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2565 ซ่ึงอยู่ท่ี 4,499 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับ 

ปี 2564 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายท่ีลดลงหลักๆ มาจาก 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายส านักงาน  

 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ส ารองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ) ซ่ึงในปี 2565 บันทึกอยู่ท่ี 494 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น

การต้ังส ารองหนี้สงสัยจะสูญของ TTTBB โดย TTTBB มีนโยบายตั้งส ารองท้ังจ านวนส าหรับลูกหนี้ท่ีค้างช าระเกิน 3 เดือน 

 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิรวม 2,029 ล้านบาท โดยขาดทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 เม่ือเทียบกับปี 2564  

 

ฐานะการเงิน  
สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 88,120 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับปี 2564 โดย

รายการหลักๆ ประกอบด้วย 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ จ านวน 45,884 ล้านบาท (ซ่ึงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า ซ่ึงเริ่มบังคับใช้

ต้ังแต่ต้นปี 2563 ก าหนดให้ผู้เช่าท่ีมีการท าสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 12 เดือน จะต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิ  

การใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน) ในจ านวนนี้เป็นการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่าจาก JASIF จ านวน

ประมาณ 45,300 ล้านบาท 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จ านวน 32,538 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุน

อุปกรณ์ในการขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วน าแสง และปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงลงทุน

เพ่ิมเติมในธุรกิจ IPTV 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 3,074 ล้านบาท หลักๆ เป็นเงินลงทุนใน JASIF ซ่ึงบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ไว้ใน

งบการเงินรวม และ  

 ส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ านวน 3,286 ล้านบาท ในจ านวนนี้ รวมลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุน

ระหว่าง บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (“JSTC”) และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มหาชน (“NT”) 

จ านวน 2,518 ล้านบาท  

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 84,539 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปี 2564 โดย

รายการหลัก ๆ ประกอบด้วย 

 หนี้สินตามสัญญาเช่า จ านวน 49,051 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า OFC (จ านวนร้อยละ 80 ของ OFC 

ท้ังหมด) ของ TTTBB ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 จ านวนประมาณ 48,500 ล้านบาท 

 ส ารองประกันรายได้ค่าเช่า (เป็นการต้ังส ารองหนี้สินตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ JASIF ส าหรับ OFC จ านวนร้อยละ 

20 ของ OFC ท้ังหมด) จ านวน 17,617 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2564 จากการตัดจ าหน่ายส ารองประกันรายได้ดังกล่าว 

ในระหว่างปี และการปรับปรุงรายการส ารองประกันรายได้ค่าเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน อัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาล  
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 หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินระยะยาวจากธนาคาร หุ้นกู้ระยะยาว เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ )  

ณ สิ้นปี 2565 อยู่ท่ี 9,048 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,354 ล้านบาท จากปี 2564 จากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และหุ้นกู้ระยะยาว โดยในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด (“มหาชน”) (“JTS”) ได้ออกหุ้นกู้

ระยะยาว จ านวน 740 ล้านบาท  

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจ านวน 1,213 ล้านบาท หลักๆ เกิดจากการสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ของบริษัทย่อย และ 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ านวน 3,781 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 3,581 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 4,296 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีทุนช าระแล้วท้ังสิ้นจ านวน  8,592.8 ล้านหุ้น 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 9,029 ล้านบาท 

 ขาดทุนสะสมจ านวน 12,423 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 1,591 ล้านบาท และ

ขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร จ านวน 14,014 ล้านบาท 

เม่ือประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 จบลงแล้ว นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธาน-

เจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเป็นการ Update ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ 

โดยแบ่งหัวข้อการรายงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ : (I) การด าเนินการเพ่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต” ของกลุ่มบริษัทฯ (II) สรุปภาพรวมการด าเนินธุรกิจในปี 2565 ท่ีผ่านมา และ update เหตุการณ์ส าคัญๆ และ (III) 

สรุปทิศทางการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุนของบริษัท
ย่อย ความสรุปได้ ดังนี้ 

(I) การด าเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด  ยึดม่ันนโยบายการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระท าอันเป็นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ  ดังปรากฏตามข้อมูลท่ีได้เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report  และเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 ท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพ่ือประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” 

(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) โดยได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาระบบต่อต้าน 

คอร์รัปชัน ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2566 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2566 เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก CAC  

โดยสมบูรณ ์ต่อไป 
 

(II)  สรุปภาพรวมการด าเนินธุรกิจในปี 2565 ท่ีผ่านมา และ update เหตุการณ์ส าคัญๆ 

    ธุรกรรมท่ีส าคัญ  
 ธุรกรรมท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 ได้แก่ 

- วันท่ี 8 เมษายน 2565  : JTS ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/

หรือนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 740.2 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) (“KTBST”) 

เป็นผู้จัดจ าหน่าย 

- วันท่ี 3 กรกฎาคม 2565  : คณะกรรมการบริษัทของ JAS มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

การจ าหน่ายเงินลงทุนใน TTTBB และ JASIF ให้แก่บริษัท แอดวานซ ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“AWN”) มูลค่ารวม 

ท้ังสิ้น 32,420 ล้านบาท 

- วันท่ี 21 กันยายน 2565  : JTS ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์  ชื่อบริษัท จัสมิน 

เทคโนโลยี โซลูชั่น (สิงคโปร์) จ ากัด โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือขยายธุรกิจ Cloud, AI , Internet of Things (IoT) และ  

Fin Tech 

- วันท่ี 23 กันยายน 2565  : ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

กิจการท่ีเกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ AWN 

- วันท่ี 18 ตุลาคม 2565 :  ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหน่วยลงทุนในกองทุน 

รวม JASIF ให้แก่ AWN ได้ แต่ไม่อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาประกันรายได้และแก้ไขสัญญาเช่าหลัก  
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- วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 :  AWN ได้ยินยอมผ่อนผันเงื่อนไขบังคับก่อน เรื่องการยกเลิกสัญญาประกันรายได้  

และแก้ไขสัญญาเช่าหลัก และด าเนินตามขั้นตอนการซ้ือหุ้น TTTBB และ หน่วยลงทุน JASIF ต่อไป โดยจะด าเนินการ 

ขออนุญาตในการเข้าท าธุรกรรมครั้งนี้  จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (“ กสทช.”) โดยเร็ว 

 

    ผลการด าเนินงาน 

- เม่ือพิจารณาธรุกิจของกลุ่ม JAS โดยภาพรวม จะเห็นว่า รายได้รวมของ JAS ในปี 2565 อยู่ท่ี 20,305 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรงของตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ขณะท่ีรายได้

ของกลุ่ม JTS เติบโตขึ้นร้อยละ 35.5 อันเป็นผลจากการขยายตัวของลูกค้ากลุ่ม B2B โดยเฉพาะจากวงจรทางไกลระหว่าง

ประเทศ และการเพ่ิมขึ้นของรายได้ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ 

- จ านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาท่ีสูงและความเสียเปรียบด้าน

บริการมือถือ ขณะท่ีฐานลูกค้า 3BB GIGATV ยังคงเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 649,000 ราย หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

68 จากปีก่อนหน้า 

- ในปีท่ีผ่านมา ต้นทุนขายและบริการเพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ค่าเช่าวงจร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพาดสาย 

ท่ีเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ขาดทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 2,029 ล้านบาท 

   

 ความคืบหน้าของเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้  

- ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับคดีพิพำทระหว่ำง JSTC กับ NT :  
เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2566     ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้บังคับตามค าสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

เสียงข้างมากให้ NT รับผิดช าระเงินจ านวน 3,395 ล้านบาท (จากเงินต้น 2,517 ล้านบาท) พร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมาย ซ่ึง

ค านวณถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 4,678 ล้านบาท ต่อมา NT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

และศาลฯ รับค าฟ้องเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2566 ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยังไม่ละท้ิงแนวทางท่ีจะเจรจากับ NT เพ่ือระงับข้อพิพาท ซ่ึงหากท้ังสองฝ่ายสามารถหาแนวทางซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

ร่วมกันได้ ก็อาจจบข้อพิพาทโดยไม่ต้องรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

- ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับธุรกรรมกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน TTTBB  :  
เม่ือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 AWN ได้ยื่นเรื่องต่อ กสทช. เพ่ือขออนุมัติเข้าซ้ือหุ้นใน TTTBB  ต่อมา กสทช.ได้แต่งต้ัง 

ท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือจัดท าความเห็นประกอบการรายงานการรวมธุรกิจ และ IFA ได้จัดท าแผนสรุปรายละเอียดของธุรกรรม 

ส่งมาให้ กสทช.พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  ในเบ้ืองต้นคาดว่า จะมีการเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. 

ท้ังในเรื่องของข้อวิเคราะห์ของส านักงาน กสทช. รายงานของ IFA การจัดต้ังคณะอนุกรรมการและท่ีปรึกษาฯ เพ่ิมเติม 

รวมถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2566 เพ่ือเสนอคณะกรรมการ กสทช.พิจารณาต่อไป 

โดยคาดว่า ธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2566 

- ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่ม JAS และกลุ่มบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) (“AIS”) 

บริษัทในกลุ่ม  JAS ได้เพ่ิมความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่ม AIS ท้ังการน าคอนเทนต์ในกลุ่มไปให้บริการแก่ลูกค้า AIS และน า 

โซลูชันทางธุรกิจ (Businsess Solution) ต่างๆ ของ AIS มาให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 
 

(III) สรุปทิศทางการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นและหน่วย
ลงทุนของบริษัทย่อย  
ภายหลังการท าธุรกรรมจ าหน่ายสินทรัพย์เสร็จสิ้นลง กลุ่มบริษัทฯ จะมีธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ 

1. ธุรกิจด้ำนพลังงำนสะอำด อาทิ ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) การกักเก็บพลังงาน (Energy storage) 

คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) และการจัดการพลังงาน (Energy management) ส าหรับกลุ่มลูกค้าราชการ ลูกค้ากลุ่มภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial : “C&I”) และลูกค้าครัวเรือน 

ส าหรับความคืบหน้าด้านธุรกิจพลังงานสะอาด มีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้ 
เม่ือวันที ่2 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้ท าการเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ 

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มาเป็น  “บริษัท จัสกรีน จ ากัด” (“JAS GREEN”) โดยมี

วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จ าหน่ายระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 

และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก และระบบอื่นใดท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน 
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ปัจจุบัน กระแสโลกร้อนและค่าไฟฟ้าท่ีปรับตัวสูงขึ้น ได้ส่งผลให้ตลาดโซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือนเติบโตอย่างรวดเร็ว กลุ่ม 

JAS ซ่ึงมีประสบการณ์ในการให้บริการโทรคมนาคมส าหรับภาคครัวเรือนมากว่า 30 ปี  พร้อมท่ีจะเข้ามาท าธุรกิจนี้ เนื่องจาก 

มีความเข้าใจและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ จัดหา ติดต้ัง ดูแลรักษา 

ตลอดจนการจัดหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า รวมถึงความรู้และความช านาญ (khow-how) ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) มาใช้ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าของลูกค้าเพ่ือให้ระบบฯ มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และมีความคุ้มค่า 

 

ปัจจุบัน JAS GREEN เริ่มให้บริการโซลาร์รูฟท็อป แบบ EPC ก่อน ท้ังนี้ รูปแบบการให้บริการในอนาคต จะขยายออกไป 

ให้ครอบคลุมท้ังแบบ PPA, P2P Energy Trade, Community Solar, Virtual Power Plant ตลอดจน ครอบคลุมไปถึงคาร์บอน

เครดิต ต่อไป 
 

2. ธุรกิจด้ำนสุขภำพ  ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังแบบ B2G2C    ซ่ึงเป็นการร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

ท่ัวไป และ แบบ B2C ซ่ึงจะเป็นการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านสาธารณสุข เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงกับลูกค้า 

ในลักษณะ online to offline 

 

 บริษัทฯ มีแผนจะขยายบริการด้าน Telehealth ในรูปแบบ B2G2C ท่ีด าเนินการร่วมกับ กสทช. และ กระทรวงสาธารณสุข

ออกไปให้ครอบคลุมสถานพยาบาลท่ัวประเทศ และจะขยายรูปแบบการให้บริการให้รวมถึงระบบการดูแลระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  การดูแลสุขภาพจิตผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมท้ัง การน าเอาอุปกรณ์ IoT มาใช้

ส าหรับการดูแลและติดตามสุขภาพผู้ป่วย ฯลฯ   นอกจากนี้ ยังได้เริ่มทดลองให้บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพในรูปแบบ B2C 

ผ่านระบบ “JASCARE App” แก่ลูกค้าโดยตรง โดยร่วมมือกับ “มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม” ท่ีมีสาขากระจายอยู่ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากถึง 69 สาขา ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนจะร่วมมือกับพันธมิตรด้านการแพทย์เพ่ือให้บริการ

ด้านศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์การดูแลสุขภาพแบบองก์รวม (Excellent / Wellness Center) , สหคลีนิก (Polyclinic)  คลินิก

ความงาม (Beauty Clinic) และ คลินิกสุขภาพจิต (Mental Clinic) ต่อไป  

 

3. Legacy Business ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจด้ังเดิม ท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นธุรกิจท่ีต่อเนื่องกับธุรกิจบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ต ท่ีบริษัทฯ ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และจะกลายมาเป็นธุรกิจหลักชั่วคราวในช่วงรอยต่อระหว่างระยะเวลาภายหลัง

จากการจ าหน่ายไปซ่ึงธุรกิจ 3BB ไปจนกระท่ังรายได้จากธุรกิจใหม่ๆ เติบโตเข้ามาทดแทนรายได้ท่ีเคยได้รับจากธุรกิจ 3BB 

ธุรกิจในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย  

(1) ธุรกิจ ไอพีทีวี แพลตฟอร์ม (IPTV Platform) และ ธุรกิจด้านคอนเทนต์ (Content Business) ของบริษัท ทรี บีบี ทีวี 

จ ากัด (“3BB TV”)  ซ่ึงปัจจุบัน 3BB TV ให้บริการ 3BB GIGATV แก่ลูกค้า 3BB เป็นหลัก จ านวน 649,000 ราย 

ท้ังนี้ ภายหลังการควบรวมของ TTTBB และ AWN     ฐานลูกค้า Fixed broadband ท่ีเข้าถึงได้ของ 3BBTV จะเพ่ิมขึ้น

อีกมาก อีกท้ัง บริษัทยังมีโอกาสท่ีจะได้ให้บริการคอนเทนต์นี้แก่ลูกค้ามือถือทั้ง 46 ล้านรายของ AIS เพ่ิมได้อีก 

(2) ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต และไอซีที โซลูชัน แก่ลูกค้าองค์กร (Corporate Internet & ICT Solution) ของบริษัท  

จัสมิน อินเตอร์เนต จ ากัด (“Ji-NET”) ซ่ึงจะเป็นธุรกิจท่ีท าร่วมกับ TTTBB และ AIS เพ่ือน าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีดี 

และครอบคลุมท่ีสุดของท้ัง 3BB และ AWN พร้อมด้วยโซลูชันทางธุรกิจ (Business Solution) ท่ีหลากหลายของกลุ่ม 

JAS และ AIS เช่น Data Center, Cloud Computing, Cyber Security, IoT, Enterprise Wifi Access Point ไปให้บริการ

แก่ลูกค้าองค์กรชั้นน าของ Ji-NET 

 

4. ธุรกิจของกลุ่ม JTS  ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีสินทรัพย์ ดิจิทัล (Digital Asset Technology) และ เทเลคอม โซลูชัน (Telecom 

Solution)  ท่ีเน้นการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองขุดบิตคอยน์ และ ฟินเทค และมุ่งเน้นท่ีจะเป็นแพลตฟอร์มส าหรับการโอนเงิน

ระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่าย Lightning Network ของบิตคอยน์    นอกจากนี้   กลุ่ม JTS ยังต้ังเป้าท่ีจะเป็นผู้ให้บริการ

เครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศชั้นน า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ระหว่างประเทศท่ีมี

เสถียรภาพสูงอีกด้วย 

 

บริษัทฯ วางเป้าหมายไว้ว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี โซลูชัน ของกลุ่ม JTS จะเป็นตัวสร้างการเติบโตด้านรายได้ของ

กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ต่อจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต    ท้ังนี้ JTS มีแผนขยายก าลังการขุดบิตคอยน์ ท่ีเหมืองขุด ซ่ึง

ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดราชบุรี ให้เพ่ิมเป็น 1.5 ล้าน TH/s ภายในปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามลดค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการขุด
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เหมืองลง โดยการน าเอาโซลาร์ฟาร์มมาใช้ และในขณะเดียวกัน ก็พยายามศึกษาข้อมูล เพ่ือหาท่ีต้ังเหมืองท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วย

ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ต่ าลงกว่าเดิม นอกจากนี้ JTS ยังมีแผนท่ีจะเข้าไปท าธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเหมืองขุดบิตคอยน์ เช่น 

บริการด้านบล็อกเชน (Blockchain) และ กระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) เพ่ิมขึ้น   โดยเริ่มต้นจากการด าเนินการจัดต้ัง

บริษัทย่อยขึ้น ในประเทศสิงคโปร์ ชื่อว่า “บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (สิงคโปร์) จ ากัด” เพ่ือให้บริการแพลตฟอร์ม

ส าหรับการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านเครือข่าย Lightning Network ของบิตคอยน์ ซ่ึงจะช่วยให้การโอนเงินระหว่างประเทศมี

ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายท่ีลดลง 

 

ส าหรับธุรกิจวงจรทางไกลระหว่างประเทศ ท่ีบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด (“JasTel”) (บริษัทย่อยของ JTS)   ให้บริการอยู่ นั้น 

ปัจจุบัน ได้ขยายพ้ืนท่ีให้บริการครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV (ซ่ึงหมายถึงกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ท่ีมี

เส้นทางคมนาคมติดต่อกัน ได้แก่ กัมพูชา (Cambodia : “C”) ลาว (Laos : “L”) เมียนมาร์ (Myanmar : “M”) และ เวียดนาม 

(Vietnam : “V”) และ ขยายไปจนถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ อีกด้วย  ในอนาคต JasTel มีแผนจะขยายธุรกิจการต่อเชื่อม

นี้ให้ไกลออกไปอีก จนถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง 

 

ธุรกิจอีกประเภทหนึ่งของกลุ่ม JTS ได้แก่ ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวต้ิง ซ่ึงด าเนินการโดย บริษัท คลาว คอมพิวต้ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด 

(“CCS”)  ก็มแีผนจะต่อยอดไปสู่บริการด้าน AI และ IoT โดยการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ “Tencent Cloud” ซ่ึงเป็น 

ผู้ให้บริการคลาวด์ท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ภายหลังจากท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) กล่าวรายงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จบลง ท่านได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ซ่ึงปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้   : 
1.  นายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววันวิสาข์ บุญแลบ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 100 หุ้น มีค าถามส าหรับ

วาระนี้ รวมท้ังสิ้น 7 ค าถาม ซ่ึงประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ได้จัดกลุ่มของค าถามดังกล่าว และตอบค าถามแต่ละชุด ดังนี้ :  

1) “จากข่าวท่ี TTTBB ช าระค่าเช่าโครงข่ายให้แก่ JASIF ล่าช้า จนท าให้เกิดภาระดอกเบ้ียปรับส่วนเพ่ิม ท่ีสูงถึง 7.5%  

ขอสอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่กู้เงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ เพ่ือมาช าระค่าเช่าดังกล่าวไปก่อน แทนท่ีจะช าระค่าเช่า

ล่าช้าจนท าให้เกิดภาระทางการเงินโดยไม่จ าเป็น บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ มีปัญหาในการกู้เงินเพ่ิมจากสถาบันการเงิน

หรือไม่ อย่างไร” 

2) “เนื่องจากจ านวนลูกค้าของ 3BB และรายได้ของ JAS ก็ไม่ได้ลดลงมาก จึงขอสอบถามถึงสาเหตุ พร้อมท้ังแนวทางในการ

จัดการปัญหาการขาดสภาพคล่องดังกล่าว” 

3) “หากฝ่ายจัดการไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ จนท าให้เกิดการผิดนัดช าระค่าเช่ากับ JASIF ขอสอบถาม

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องว่า ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน การเรียกคืนหนี้สินท้ังหมดของสถาบันการเงิน และความต่อเนื่อง

ในการด าเนินกิจการ จะเป็นอย่างไร นอกจากนั้น เหตุการณ์ผิดนัดดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการเข้าสู่การขอเจรจาปรับลด

ค่าเช่ากับทาง JASIF หรือไม่ อย่างไร” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ตอบว่า :  “ค าถามข้อท่ี 1, 2, และ 3 ของคุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับสภาพคล่อง ของ 

TTTBB ในท่ีนี้ ขออธิบายว่า ในช่วงปีท่ีผ่านมา ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการแข่งขันด้านราคาท่ีค่อนข้างรุนแรง 

ดังจะเห็นได้จากยอด ARPU ของผู้ให้บริการทุกรายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ในอดีตท่ีผ่านมา 3BB จะสามารถรักษา ARPU  

ไว้ได้สูงกว่าคู่แข่ง ซ่ึงเป็นผลจากความได้เปรียบด้านโครงข่ายท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ  แต่ปัจจุบัน คู่แข่งเร่งรุกตลาด โดยการลดราคา

ขาย บริษัทจึงได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัท  ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และ

หมุนสภาพคล่องจากบริษัทในเครือเพ่ือช่วยเหลือ TTTBB     และต่อข้อถามท่ีว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่กู้เงินระยะสั้นจากธนาคาร

พาณิชย์ เพ่ือมาช าระค่าเช่า นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า การกู้เงินแต่ละครั้งนั้น ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เช่น กู้เพ่ือการซ้ืออุปกรณ์ หรือ  

อื่น ๆ เป็นต้น ส าหรับการช าระดอกเบ้ียปรับส่วนเพ่ิมท่ีต้องจ่ายให้แก่ JASIF จากการช าระค่าเช่าโครงข่ายล่าช้าใน อัตรา 7.5% ซ่ึง

ค านวณจาก Outstanding เป็นรายวัน ซึ่งไม่สูงมาก จึงไม่จ าเป็นต้องใช้วงเงินกู้ระยะสั้น” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) กล่าวเสริมว่า :  “วงเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นวงเงินระยะ 3 หรือ 6 เดือน หรือยาว

กว่านั้น แต่ส าหรับ Shortfall นี้ มีระยะสั้น คิดดอกเบ้ียเป็นรายวัน ดังนั้น จึงเห็นว่า การน าเงินกู้ระยะสั้นมาใช้ โดยตรง  

อาจไม่ใช่ประโยชน์ท่ีสงูสุดต่อบริษัทฯ  ปัจจุบัน เราพยายามหาทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการช าระค่า

เช่าให้แก่ JASIF เช่น พยายามหาวงเงินเพ่ิมจากสถาบันการเงิน ซ่ึงมีระยะเวลาเงินกู้ 1 ปี หรือนานกว่านั้น เผ่ือกรณีธุรกรรมระหว่าง 

TTTBB และ AWN เกิดความล่าช้า ในขณะเดียวกัน ก็ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ TTTBB ลง และเจรจากับ JASIF 
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เพ่ือขอปรับเปลี่ยนตารางการจ่ายค่าเช่ากองให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา โดยท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เสีย

ผลประโยชน์” 

 

ค าถามชุดต่อไปของนายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF  ดังนี้  

1) “คณะกรรมการคาดว่า กสทช. จะอนุมัติการเข้าซ้ือกิจการ TTTBB และ JASIF ของ ADVANC เม่ือใด” 

2) “จากสัญญาจะซ้ือจะขายระหว่าง JAS กับ ADVANC หาก ADVANC ตัดสินใจยกเลิกการเข้าซ้ือกิจการ บริษัทฯ จะได้รับการ

ชดเชยหรือไม่ และ เป็นจ านวนเงินเท่าใด” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า :  “หน้า ท่ีในการขออนุญาตควบรวมกิจการเป็นของ AWN ซ่ึงได้ 

ยื่นเรื่องต่อ กสทช. ไปแล้ว ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566  และจากข้อมูลล่าสุด คาดว่า กสทช. อาจจัดต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมา 

เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซ่ึงอาจใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมนี้จะเสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 2 ของปี 

2566  ส าหรับค าถามท่ีว่า หากมีการยกเลิกการเข้าซ้ือกิจการ TTTBB บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยจาก AWN หรือไม่นั้น ขอเรียนว่า 

ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับ AWN ไม่ได้ระบุเรื่องของการชดเชย แต่ บริษัทฯ และ AIS มีการเจรจาสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง และ 

AIS ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ว่า ธุรกรรมนี้จะยังคงด าเนินต่อไป ถึงแม้ทาง JASIF จะไม่อนุมัติ

ในเรื่องของการยกเลิกสัญญาประกันรายได้ก็ตาม   ในขณะเดียวกันก็ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจหลาย ๆ ด้าน  อย่างใกล้ชิด  ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อทั้ง 2 บริษัท ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงเห็นว่า จะอย่างไรธุรกรรมนี้ก็เสร็จสิ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็นประโยชน์ต่อท้ังกลุ่ม JAS 

และกลุ่ม AIS  ความล่าช้าของธุรกรรม อยู่ท่ีขั้นตอนการอนุมัติของ กสทช. ซ่ึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ” 

 

ค าถามชุดต่อไปของนายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้  
1) “ฝ่ายจัดการต้ังเป้าการเติบโตของรายได้ และก าไรปี 2566 ไว้ท่ีเท่าใด ภายใต้สมมติฐานท่ีว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้ขาย TTTBB และ 

JASIF” 

2) “กรุณาชี้แจงคร่าวๆ เกี่ยวกับทิศทางผลประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ของ ปีนี้” (ค าถามนี้ เป็นค าถามเดียวกับท่ีส่งมาจาก  

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 3,000 หุ้น) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่ได้รายงานงบการเงินในไตรมาสท่ี 1 ปี 2566 ต่อ

สาธารณะ จึงยังไม่อาจตอบค าถามนี้ ณ เวลานี้ได้ แต่จะขอเรียนในภาพรวมว่า ผลประกอบการในปีนี้ หลัก ๆ จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม

ระหว่างบริษัทฯ กับ AIS ซ่ึงจะท าให้ตัวเลขต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ในทางกลับกัน หากเราไม่ขาย TTTBB และด าเนิน

ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ต่อไป ผลประกอบการในปี 2566 อาจใกล้เคียงกับปี 2565 และอาจลดลงจากนั้นเล็กน้อย” 

 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็นอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงสรุปว่า ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) และ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ 

เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 

ต่อที่ประชุม 

 

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 35. ซ่ึงก าหนดให้ 

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” 

 

งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ตามท่ีปรากฏในหมวดงบการเงินของ แบบ 56-1 One 

Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

เม่ือประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ด าเนินการประชุม 
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จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2565” 

 

มติที่ประชุม  :  อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้   
เห็นด้วย 4,991,913,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 

ไม่เห็นด้วย 55,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 

งดออกเสียง 13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

บัตรเสีย  0 เสียง   

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565  

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม  

 

นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 38 ซ่ึงก าหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ัวไปในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ในแต่ละปี” 

  

 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขั้นต่ าท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 10 ของทุน  

จดทะเบียน) แล้ว จึงท าให้ในปี 2565 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย

รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจ านวน 485,444,784.80 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,296,408,035.50 บาท) และงดจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2565 จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 เพ่ือส ารองเงินส าหรับการขยายการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับ

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

 

ส าหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 และ 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ในหนังสือเชิญประชุม 

 

เม่ือผู้ด าเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดง

ความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565” 

 

มติที่ประชุม  :  อนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 จากผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ในปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้   
เห็นด้วย 4,990,122,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9627 

ไม่เห็นด้วย 1,796,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0360 

งดออกเสียง 63,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 

บัตรเสีย  0 เสียง   

 

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2566 
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้  

ต่อที่ประชุม 

 

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 120 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  
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โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 

1.  นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ 

(เป็นผู้ลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563-2565 รวม 3 ปี)   

 2.  นายณัฐวุฒิ   สันติเพ็ชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ 

 (เป็นผู้ลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562)  

3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 

 (ยังไม่เคยลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

 

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  

ของส านักงาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  

   

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับ

การยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัท

ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2566 

เป็นจ านวนไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งลดลง จ านวน 230,000 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.57 จากจ านวน 

1,830,000 บาท ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 ท่ีผ่านมา เนื่องจากผู้สอบบัญชีปรับค่าสอบบัญชีให้สอดคล้องกับงานท่ีต้อง

ปฏิบัติในปีปัจจุบัน และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 

ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส านกังานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 

 

เม่ือประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ด าเนินการประชุม 

จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ “พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 

2566” 

 

มติที่ประชุม  :  อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 

2566 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี  2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย

อื่น) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้   
เห็นด้วย 4,991,921,796 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 

ไม่เห็นด้วย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

บัตรเสีย  0 เสียง   

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ส าหรับปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม  

 

อนึ่ง ก่อนการพิจารณาวาระนี้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในปี 2566 ออกจากท่ีประชุม จากนั้น จึงแจ้ง

ต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 14 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น

อัตรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออก ไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ 

ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3  กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้”  ปัจจุบัน 

บริษัทฯ มีกรรมการท้ังสิ้น 10 อัตรา (ท่าน) และกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 อัตรา (ท่าน) ได้แก่ 
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 1.  นายธีรศักดิ์  จีรอัศวพงศ์ กรรมการ 

 2.  นายปลื้มใจ  สินอากร กรรมการ  

 3.  นายวีรยุทธ  โพธารามิก กรรมการ  

 

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคล ท่ีได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาอย่างรอบคอบ โดยมีมติเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ

เห็นว่า กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์   อันเป็นประโยชน์ 

ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 3 ท่าน กลับ

เข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ 

ท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ท่ีผ่านมา แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกต้ัง 

เป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 มายังบริษัทฯ 

 

ส าหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  ในปี 2566 บริษัทฯ 

ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 13  

 

เม่ือผู้ด าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดง

ความเห็น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง จ านวน 1 ราย ชื่อ นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 3,000 หุ้นมีค าถาม 

ดังนี้   : “บริษัทฯ มีเกณฑ์ส าหรับอายุของกรรมการอยู่ท่ีประมาณเท่าใด” 

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ชี้แจงว่า :  “ท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นท่ีท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา และมีความเห็นว่า 

กรรมการท่ีออกตามวาระในปีนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และท่ีส าคัญ คือ มีประสบการณ์อันเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ท้ังนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดอายุของกรรมการบริษัทไว้ ดังนั้น เม่ือคณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้น าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  และ

เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้” 

 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็นอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ผู้ด าเนินการประชุม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ “พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ส าหรับปี 2566” 

 

มติที่ประชุม  : อนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในปี 2566 ท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อท่ี 13  

ของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละรายดังนี้ 
1) นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

เห็นด้วย 4,984,623,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8526 

ไม่เห็นด้วย 7,308,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1464 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

บัตรเสีย  0 เสียง 

 

2) นายปลื้มใจ สินอากร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

เห็นด้วย 4,886,873,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8945 

ไม่เห็นด้วย 104,978,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1029 

งดออกเสียง 130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

บัตรเสีย  0 เสียง 
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3) นายวีรยุทธ โพธารามิก กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

เห็นด้วย 4,886,870,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8944 

ไม่เห็นด้วย 105,111,198 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1056 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย  0 เสียง 

 

 นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ นายปลื้มใจ สินอากร และนายวีรยุทธ โพธารามิก กลับเข้าร่วมการประชุม  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้  

ต่อที่ประชุม  

 

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90  

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ซ่ึงก าหนดให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ซ่ึง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ท้ังนี้  ในปี 2565 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน

ไม่เกิน 15 ล้านบาท  

 

ส าหรับปี 2566 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ชุดต่างๆ  ของบริษัทฯ  และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ อย่างรอบคอบ    โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน

ตามต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  เป็นจ านวนเงิน 

ไม่เกิน 15 ล้านบาท  ซ่ึงเท่ากับค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 ท่ีผ่านมา จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จและค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

ชุดต่างๆ ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมรีายละเอียดค่าตอบแทน ตามท่ีเสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 

ส าหรับมติท่ีประชุมของวาระอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  และเนื่องจากเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535  มาตรา 90  จะไม่ได้ระบุชัดเจนเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัท ท่ีเป็น 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระนี้  

 

เม่ือประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ด าเนินการประชุม 

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2566” 

 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ  ของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย 4,961,597,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3913 

ไม่เห็นด้วย 13,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสียง 30,370,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6084 

บัตรเสีย  0 เสียง  

 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม  
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นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในปี 2565 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2565 (ฉบับท่ี 4) ซ่ึงก าหนดให้ “บริษัทมหาชนจ ากัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ 

และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารในการประชุมเพ่ือรองรับการด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับ

กฎหมายท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม” 
 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจ านวน 

4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ในปี 2565 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทน  

   

รวมท้ัง พิจารณามอบอ านาจให้กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย

จากบุคคลดังกล่าว มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามท่ีได้รับอนุมัติ จนเสร็จสมบูรณ์ รวมท้ัง มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า ในข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข ในกรณีท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด มีค าสั่ง และ/หรือ ค าแนะน า ให้แก้ไขถ้อยค าในเอกสารดังกล่าว ท้ังนี้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับ

อนุมัติ 

 

ข้อบังคับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (แสดงด้วยตัวหนังสือสีแดง) มีรายละเอียด ดังนี้  

 
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผลท่ีแก้ไข 

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่ง

หนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 

วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน

เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการ

นัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็ว

กว่านั้นก็ได้ 

 

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย 

ส่ ง ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม  ไ ป ยั ง ก ร ร ม ก า ร  

ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่

ในกรณีจ า เ ป็นรีบ ด่วนเ พ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และ

ก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ    ในกรณี ท่ี ไ ม่ มีประธาน

กรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน

กรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ  

ในกรณีท่ีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วย

เหตุใด กรรมการต้ังแต่สอง(2)คนขึ้นไปอาจ

ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ 

   

เม่ือมีเหตุอันสมควรหรือเพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท กรรมการต้ังแต่สอง(2)คน

ขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ

เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่อง

และเหตุผลท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาไป

ด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียก

และก าหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับ

แต่วันท่ีได้รับการร้องขอ 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ มาตรา 81 

มาตรา 81/1 และ 82  แห่ ง 

พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ. 

บริษัทมหาชน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2565 
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผลท่ีแก้ไข 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ด าเนินการตาม

วรรคสาม กรรมการซ่ึงร้องขออาจร่วมกันเรียก

และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการเ พ่ือ

พิจารณาเรื่องท่ีร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน

นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 

 

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกัน

อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกัน

อย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการ สามารถประชุม

ผ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ต า ม ท่ี บัญญั ติ ไ ว้ 

ใ น กฎหม าย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ ได้ โดยจะต้องด าเนินการ

ประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการ

ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ให้ถือว่าท่ีต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัท 
เป็นสถานท่ีจัดประชุมและให้ถือว่าการประชุม

คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ 
ท่ีมาประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการ

ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ มาตรา 79 

แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พรบ. บริษัทมหาชน (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2565 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 

เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

    

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซ่ึงคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมเม่ือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

   

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด 

จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ 

แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้

ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือ

หุ้น 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ 

(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท 

   

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซ่ึงคณะกรรมการ

จะเรียกประชุมเม่ือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ท้ังนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น สามารถจัด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย 

การจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม

วิธีการท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้

บังคับในขณะนั้น 

      

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้น 

ท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง  

และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้   

เ พ่ือให้สอดคล้องกับ มาตรา 

100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม

โดย พรบ. บริษัทมหาชน (ฉบับ

ท่ี 4) พ.ศ. 2565 
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ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในสี่สิบห้า  (45) วัน นับแต่วัน ท่ีได้รับ

หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้น

ท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ 

รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียก

ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่

วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่  ในกรณี

เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น 

ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัด

ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

สมควร 

   

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใด 

จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้น

ตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง

นั้นให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้

คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ 

สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด

ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือ เพ่ือพิจารณา 

แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ

ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทราบ 

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค า

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย

ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้

คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ 

สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เ รื่ อ ง ท่ี จ ะ เ ส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ มพ ร้ อ ม ด้ ว ย

รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่า 

เป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือ 

เพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ 

ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน

ประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกันสาม (3) วัน 

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือ

อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน

การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์

ท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นสถานท่ีประชุมต้องอยู่

ในท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัท

หรื อ จั ง ห วัดใกล้ เ คี ย งหรื อ ท่ีอื่ น ใดตาม ท่ี

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ ในกรณีท่ีจัดให้มี

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าท่ีต้ัง 

เพ่ือความชัดเจน และสอดคล้อง

กับวรรคสามกับมาตรา 6 แห่ง 

พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พรบ. 

บริษัทมหาชน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2565 



17/20 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผลท่ีแก้ไข 

 

ส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดการ

ประชุ มและ ให้ ก า รประชุ ม ดั ง กล่ า ว มีผล

เช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมในท่ี

ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ใน

กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ 

 

 

เม่ือผู้ด าเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดง

ความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ “พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ” 

 

มติที่ประชุม  :  อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  รวมท้ังมอบอ านาจให้กรรมการซ่ึงมีอ านาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็น

เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามท่ีได้รับอนุมัติ  

จนเสร็จสมบูรณ์  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น  ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นด้วย 4,872,332,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.6032 

ไม่เห็นด้วย 119,648,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.3968 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย  0 เสียง   

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระ

ท่ี 8 ต่อที่ประชุม  
 

นางสาววาสิตา โชติพฤกษ์ ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ 

ในหนังสือเชิญประชุม    ส าหรับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า 

“เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด  

จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น  นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”    

 

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  จะต้องมีหุ้นนับรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่า  2,864,272,024 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  8,592,816,071 หุ้น   ท้ังนี้  ไม่มี 

ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณา  

 

เม่ือผู้ด าเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดง

ความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 

ล าดับต่อมา นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมการประชุมได้ซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้อีกตามสมควร  

 

บริษัทฯ ได้รวบรวมค าถามของผู้ถือหุ้นท้ังส่วนท่ีสอบถาม และบริษัทฯ ได้ตอบแล้วในท่ีประชุม และค าถามท่ียังไม่ได้ตอบในท่ีประชุมไว้ใน

รายงานการประชุม ดังนี้ 

  

ค าถามของผู้ถือหุ้นท่ีสอบถาม และบริษัทฯ ได้ตอบแล้วในท่ีประชุม มีดังต่อไปนี้ 
1. ค าถามของนายชูเกียรติ เจียรแสงทอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 1,741,000 หุ้น ดังนี้ : 
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1) “บริษัทฯ คาดว่าคดีของบริษัท JSTC จะสิ้นสุดเม่ือใด” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า :  “ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะเจรจากับ NT เพ่ือระงับข้อพิพาท ซ่ึงหากได้ข้อตกลงท่ีเป็นประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่าย ก็อาจจบ 

ข้อพิพาทได้เร็วขึ้น” 

2) “บริษัทฯ คาดว่าปีนี้ จะมีเงินปันผลหรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชี้แจงว่า  : “ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  ยั ง ไ ม่ ค ว ร ป ร ะ ก า ศ 

การจ่ายเงินปันผลท่ีชัดเจนให้กับผู้ถือหุ้นทราบในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลหลักๆ 2 ประการ คือ (1) เนื่องจากการท ารายการกับ AWN ยังมี

เงื่อนไขท่ีเกิดขึ้นก่อนการท ารายการ (2) การพิจารณาการจ่ายปันผลนั้น จะต้องพิจารณาก าไรท่ีเกิดขึ้นจริงจากธุรกรรมการจ าหน่ายไป

ซ่ึงหุ้นสามัญของ TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF มาประกอบกับการพิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ตามสถานภาพของบริษัทฯ 

ณ ขณะนั้น    ดังนั้น ด้วยองค์ประกอบในการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอยังไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจง 

เพราะอาจเป็นการชี้น าท่ีผิดเพ้ียน เงินส่วนท่ีเหลือจากธุรกรรมในครั้งนี้ จะต้องเตรียมเพ่ือการลงทุนในอนาคตก่อน และอาจน ามา

พิจารณาในการจ่ายปันผลต่อไป ท้ังนี้คงต้องให้การท าธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น  และสะท้อนในงบการเงินท่ีจะออกภายหลังการท า

ธุรกรรมแล้ว หากในช่วงระยะเวลาหลังจากนั้น ซ่ึงคาดว่าบริษัทฯ น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทฯ ก็จะพิจารณา 

เรื่องการจ่ายปันผลให้มีความชัดเจน”  
 

2.  ค าถามของนายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววันวิสาข์ บุญแลบ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 100 หุ้น ดังนี ้ : 
1) “เนื่องจากฝ่ายจัดการมีแผนธุรกิจใหม่ จึงขอสอบถามว่า หากธุรกรรมการขาย TTTBB และ JASIF แล้วเสร็จ ฝ่ายจัดการและ

คณะกรรมการมีแนวทางในการจัดสรรเงินสดสุทธิท่ีจะได้รับจากธุรกรรมดังกล่าวอย่างไร ผู้ถือหุ้นควรจะคาดหวังจ านวนเงินปันผล 

ท่ีเท่าใด” 
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชี้แจงว่า :  “หลังจากท่ีธุรกรรมการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นของ TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ให้แก ่

AWN เสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯ จะมีเงินเหลือประมาณ 19,320 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนจะจัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวเพ่ือน าไปช าระ

หนี้คงค้างต่างๆ และลงทุนในธุรกจิใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และอีกส่วนหนึ่งจะส ารองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  ท้ังนี้ เงิน

ส่วนท่ีเหลือจากท่ีกล่าวข้างต้น หากบริษัทฯ จะน าไปใช้ในการใด บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพย์ต่อไป ส าหรับเรื่องการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น เป็นเรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาต่อไปตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ความจ าเป็นในการส ารองเงินเพ่ือการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น” 

2) “เนื่องจากสภาพการแข่งขันในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังรุนแรงต่อเนื่อง ขอสอบถามสถานะทางการเงินของกิจการว่า ปัญหา 

สภาพคล่องจะมีแนวโน้มคงที่ หรือรุนแรงมากขึ้นในอีก 1-2 ไตรมาสข้างหน้า” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า : “บริษัทฯ ได้บริหารสภาพคล่องมาโดยตลอด และจากสมมติฐานของ  

บริษัทฯ ท่ีว่าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ AWN จะเสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 2 ของปีนี้ จึงคาดว่าปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ จะจบลง

ประมาณกลางปี 2566” 

 

3.  ค าถามของนางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ถือหุ้นจ านวน 32,200,000 หุ้น ดังนี้ : 
1) “จะมีการจ่ายปันผลพเิศษ หลังการขายทรัพย์สินให้ AWN หรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ตอบว่า : “ค าตอบเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นดังท่ีได้ชี้แจงไว้ในค าถามของผู้ถือหุ้นท่านก่อนหน้า 

เกี่ยวกับเรื่องนี้” 

2) “JTS เริ่มขุดบิตคอยน์ใหม่หรือยัง และ JTS จะย้ายฐานการขุดบิตคอยน์ไปท่ีอเมริกาเมื่อใด” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “JTS ได้กลับมาขุดบิตคอยน์แล้ว โดยบริหารให้ขุดในช่วง Off-Peak (ช่วงที่

ค่าไฟฟ้ามีราคาต่ า) ในขณะเดียวกันบริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายเหมืองบางส่วนไปยังประเทศอื่นๆ ท่ีมีค่าไฟฟ้าต่ า รวมท้ัง

เจรจาซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กภายในประเทศ” 

3) “บริษัทฯ คาดหมายรายได้ และอัตราก าไรขั้นต้นจากโซลาร์รูฟท็อป ในปีนี้ ไว้ท่ีเท่าใด และ เริ่มด าเนินการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป หรือ

ยัง จ านวนลูกค้าเป็นอย่างไร และจะมีการขยายสาขาไปท่ัวประเทศหรือไม”่ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “บริษัทฯ เพ่ิงจัดต้ังบริษัทย่อยเพ่ือด าเนินธุรกิจ โซลาร์รูฟท็อป ไปเม่ือ 

ต้นเดือนมีนาคม 2566 ท่ีผ่านมา ชื่อว่า บริษัท จัสกรีน จ ากัด โดยบริษัทฯ ได้ต้ังเป้าหมายติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป (โมเดล EPC) ไว้ท่ี

ประมาณ 80 MW/ปี สิ่งส าคัญท่ีบริษัทมุ่งเน้นคือ “คุณภาพ”  ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ เช่น Inverter ซ่ึงเราใช้แบรนด์ Huawei และ

ด้านการติดต้ัง ซ่ึงมุ่งคัดสรรผู้รับเหมาท่ีมีความช านาญ     จากการทดลองให้บริการ (Soft Launch) พบว่า มีผลตอบรับค่อนข้างดี 
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ลูกค้ามีความสนใจ ท่ีจะสั่งซ้ือแล้วจ านวนประมาณ 20 MW บริษัทมีแผนท่ีจะให้บริการโซลาร์รูฟท็อปท่ัวประเทศ และอยู่ระหว่างการ

ทดสอบตลาด และหาโมเดล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ท้ังนี้ ก าไรของธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้า บริษัทฯ ยังไม่

สามารถตอบได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ว่า ก าไรของธุรกิจนี้จะเป็นเท่าใด” 

4) “หนี้สินของ TTTBB รวมท้ังหนี้สินตามมาตรฐานบัญชีใหม่จากการเช่า JASIF จะติดไปกับ TTTBB ใช่หรือไม่ หลังจากท่ีขายให้ 

AWN แล้ว” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ตอบว่า : “ใช่” 

5) “คาดว่า JAS จะกลับมาปันผลปกติได้เม่ือใด” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ตอบว่า : “รายละเอียดของค าตอบนี้ ได้ตอบไว้ในค าถามก่อนหน้าเรื่องเงินปันผลแล้ว” 

6) “JTS จะย้ายฐานการขุดบิตคอยน์ไปต่างประเทศทั้งหมด หรือยังคงมีบางส่วนอยู่ในประเทศไทย” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “เหมืองขุดหลักของ JTS ยังคงอยู่ท่ีจังหวัดราชบุรี แต่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ บริษัทจึงไดพิ้จารณาหาฐานการขุดบิตคอยน์ท่ีเหมาะสมในต่างประเทศ ซ่ึงมีต้นทุนค่าไฟฟ้าท่ีต ่า ส าหรับด าเนินการขุดบิตคอยน์

ด้วย ซ่ึงการย้ายฐานไปต่างประเทศนั้น มีประเด็นเรื่องภาษีต่าง ๆ และความปลอดภัยของการเข้าถึงเครื่องขุดบิตคอยน์ ซ่ึงบริษัทต้อง

ศึกษาอย่างละเอียดและด าเนินการด้วยความรอบคอบ” 

7) “บิตคอยน์ควรมีราคาเท่าใดถึงจะคุ้มค่า และมีก าไร” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ราคา และความคุ้มค่าของบิตคอยน์นั้น ขึ้นอยู่กับต้นทุน กล่าวคือหากขุดท่ี

ประเทศไทย และใช้ไฟฟ้า ต้นทุนก็จะเป็นแบบหนึ่ง แต่หากใช้โซลาร์ ต้นทุนก็จะต่ าลงมา การขุดท่ีต่างประเทศแม้มีต้นทุนไฟฟ้าต่ า แต่ก็

จะมีเรื่องของภาษี จึงไม่อาจให้ค าตอบเรื่องราคา และความคุ้มค่าของเหรียญ เป็นตัวเลขท่ีแน่นอนได้  อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมา JTS 

มีก าไรจากบิตคอยน์ และในช่วงนี้ ราคาบิตคอยน์ก็ปรับตัวดีขึ้น จึงมองว่าธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์นี้จะเป็นธุรกิจท่ีดีในอนาคตของกลุ่ม

บริษัทฯ” 

 

ค าถามของผู้ถือหุ้น ท่ีบริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม มีดังต่อไปนี้ 

1. ค าถามของนางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ถือหุ้นจ านวน 32,200,000  หุ้น ดังนี้ : 

1) “ภายหลังจากการขาย 3BB ตัวเลขขาดทุนสะสมของ JAS จะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เป็นขาดทุนตามมาตรฐาน

บัญชีใหม่ของ 3BB ” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชี้แจงว่า :  “เปลี่ยนแปลง โดยมีก าไรสะสมดีขึ้น” 

2) “คุณพิชญ์ โพธารามิก จะกลับมาเป็นผู้บริหาร JAS หรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชี้แจงว่า  : “ยังไม่มีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว” 

3) “3BB GIGATV ยังคงเป็นของ JAS ใช่หรือไม่ คาดหมายรายได้ต่อปี ในปีนี้ และปีหน้าไว้เท่าใด” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชี้แจงว่า  : “ภายหลังการขาย3BB รายได้จาก 3BB GIGATV จะยังคงอยู่ท่ีกลุ่ม JAS  ปัจจุบัน 

บริษัทยังไม่มีก าไร เนื่องจากเป็นบริการเสริมท่ีน ามาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพ่ือการรักษาฐานลูกค้า และลด

อัตราการยกเลิกบริการ แต่ในอนาคต เม่ือสามารถให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยไม่จ ากัดเฉพาะ 3BB จะเพ่ิมโอกาสในการท าก าไร

มากขึ้น” 
4) “ในกรณีท่ีคดีสิ้นสุด และ JAS ได้เงินท่ีชนะคดีจาก NT บริษัทฯ จะน ามาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น JAS หรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชี้แจงว่า  : “กรณีถ้าบริษัทฯ ได้เงินจาก NT หากพิจารณาแล้วว่ากลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน 

หลังจากท่ีส ารองไว้ส าหรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาต่อไปตามความเหมาะสม” 

5) “นอกจากโซลาร์รูฟท็อป บริษัทฯ มีแผนในการท าธุรกิจใหม่เช่นธุรกิจพลังงานสะอาดอื่นๆ เชน่ แบตเตอรี หรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า  : “ท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้น คือ Grid Storage Battery ซ่ึงหมายถึง การน าเทคโนโลยี

เก็บพลังงานมาสนับสนุนระบบการจ่ายไฟ จึงเป็นแบตเตอรีท่ีต่างจากแบตเตอรีรถยนต์ คุณสมบัติท่ีส าคัญของแบตเตอรีส าหรับธุรกิจ

พลังงานสะอาดคือมีความจุสูง เพ่ือจัดเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ท่ีผลิตได้วันละประมาณ 4 ชั่วโมง มาใช้ได้ตลอดท้ังวัน  

ท้ังนี้ เทคโนโลยีท่ีค่อนข้างมีประสิทธิภาพ คือเทคโนโลยีลิเธียม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลิเธียมมีราคาสูง จึงเป็นข้อจ ากัดส าหรับ 

การลงทุน อีกท้ังสถานการณ์เงินเฟ้อก็ท าให้ราคาแบตเตอรีลิเธียมยังลดลงได้ไม่มากพอท่ีจะน าไปใช้ใน Grid storage battery ได้  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ นอกจากเทคโนโลยีลิเธียมแล้ว ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีเริ่มทยอยเข้ามาเช่นเดียวกัน ซึ่งการน าเอาแบตเตอรีมาใช้ 

ในการเก็บพลังงานท่ีผลิตได้จากแสงอาทิตย์เพ่ือให้จ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง นั้น เป็นเป้าหมายส าคัญท่ีทุกประเทศท่ัวโลกมีความ

ประสงค์ท่ีจะท าให้ได้ ดังนั้น การท่ีบริษัทฯ พิจารณาเข้าสู่ธุรกิจนี้เพ่ือรองรับธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ของ JTS ท าให้เกิดการเรียนรู้ 

(Learning Curve) ตลอดจนมีความเข้าใจเทคโนโลยีนี้ได้ดี และสามารถน ามาใช้งานในอนาคตได้” 
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2. ค าถามของนางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจ านวน 3,000 หุ้น ดังนี้ : 

1) “เม่ือปี 2563 มีผลขาดทุน -3,125.75 ล้านบาท แต่เหตุใดในงบปี ในส่วนของก าไร(ขาดทุน) สะสม จึงมียอดขาดทุนรวม ถึง -

9,668.71ล้านบาท ท้ังที ่ในปี 2562 มีก าไร(ขาดทุน) สะสมถึง 7,888.34 ล้านบาท” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชี้แจงว่า :  “ในปี 2563 มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 12,700 ล้านบาท” 

 

3. ค าถามของนายกานต์ ศรีกุลนาถ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุ้นจ านวน 442,644 หุ้น ดังนี้ : 

1) “รายได้ธุรกิจหลักจาก 3BB ท่ีหายไป กรณีขาย 3BB ทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะจัดหาได้จากธุรกิจหลักใด และมีคาดการณ์ประมาณ

รายได้ เพ่ิม-ลด จากปีนี้ อย่างไร” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า :  “ภายหลังจากท่ีธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย และธุรกิจ

ท่ีเกี่ยวข้องของ TTTBB รวมถึงการจ าหน่วยลงทุนใน JASIF ให้แก่ AWN เสร็จสิ้นลงแล้ว กลุ่ม JAS จะด าเนินการ 

ปรับโครงสร้าง โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม JAS Green กลุ่ม JAS Care และ กลุ่ม JAS Innovation โดยที่  

-  กลุ่ม JAS Green   จะด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ซ่ึงรวมถึงบริการติดต้ังโซล่าร์รูฟท็อป ให้แก่ลูกค้าภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรม และ ลูกค้าท่ัวไป  
-  กลุ่ม JAS Care    จะด าเนินธุรกิจให้บริการการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล (Digital Healthcare Service) โดยผสานการให้บริการ

แบบออฟไลน์ของพันธมิตร เข้ากับแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีออนไลน์ท่ีหลากหลาย  โดย JAS Care จะให้บริการแก่ท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชน และ 

-  กลุ่ม JAS Innovation  ประกอบด้วยธุรกิจนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวี ภายใต้แบรนด์ 3BB GIGATV ธุรกิจ

ให้บริการโครงข่าย และไอที โซลูชัน ครบวงจร ซ่ึงด าเนินการโดย Ji-NET และ กลุ่ม JTS  นอกจากนี้ ยงัมีธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ 

ซ่ึงกลุ่ม JTS จะยังคงด าเนินการต่อไป โดยอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการย้ายสถานท่ีติดต้ังเครื่องขุดบิตคอยน์เพ่ือลดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง ในขณะเดียวกัน ก็จะด าเนินการขยายธุรกิจโซลูชัน เทคโนโลยี ต่าง ๆ ภายใต้การด าเนินงานของ JasTel 

และ CCS อีกด้วย 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมองแนวทางการท า M&A ในบริษัทท่ีจะสามารถต่อยอดให้กับกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทท่ีมีโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ๆ ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัทได้ในอนาคตอีกด้วย 
 

เม่ือได้เวลาอันสมควรแก่การยุติการถาม-ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของผู้ถือหุ้นแล้ว นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีการเงิน ในฐานะเลขานุการบริษัท ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งมติการประชุม และการ

จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ของบริษัทฯ แก่ที่ประชุม 

 

ผู้ด าเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ 

จะแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันท าการถัดไป และจะจัดท ารายงานการประชุมให้เสร็จ

ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม รวมท้ังน าส่ง ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึงจะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ 
 

เม่ือประธานฯ เห็นว่าท่ีประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ตอบ

ข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นไปพอสมควรแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 

  

ปิดประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา 
 

 

 

     ลงชื่อ _____________________________ ประธานในท่ีประชุม 

                                            (ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา)  


